



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, thaigov, hfocus, thebangkokinsight, acnews, soudhitalk, isaranews, thailandplus, TNN, prd., thereporter, thejournalistclub, moneyandbanking, infoquest, thebetter)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เป็นประธานการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมแถลงว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในระยะถัดไป เป็นการฉีดวัคซีนโควิดประจำปี (2566-2567) เริ่มปี 2566 เป็นปีแรก ฉีดปีละ 1 เข็ม แนะนำให้ฉีดช่วงก่อนฤดูฝนหรือตั้งแต่เดือน เม.ย. ชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้ที่ได้รับการรับรอง โดยไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไร สธ. มีวัคซีนเพียงพอเกือบ 20 ล้านโดส สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนไขหวัดใหญ่หรือฉีดเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงระยะห่าง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้รีบมารับวัคซีนตามคำแนะนำของ สธ. ทั้งนี้ การพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ของ อภ. ล่าสุดการทดลองในมนุษย์ 4,000 ตัวอย่าง มีประสิทธิภาพดีมาก อนาคตจะทำให้บริหารจัดการได้รวดเร็วเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- กรุงเทพฯ เริ่มปูพรมฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนฤดูฝน เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ในศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ห่วงยอดติดเชื้อโควิดในประเทศพุ่งสูง พบมีการติดเชื้อทั้งครอบครัวเพิ่มขึ้น ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตนเองสม่ำเสมอ ย้ำเรื่องความสำคัญของการเข้ารับวัคซีน

2. เตือนเฝ้าระวัง XBB.1.16

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน)

- ผศ.นพ.วันทน ศรีเบญจลักษณ์ อายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่า XBB.1.16 เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน เบื้องต้นพบว่าติดเชื้อง่ายขึ้น แต่ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม อาการใกล้เคียงไขหวัดใหญ่ อาจมีอาการตาแดงร่วมด้วย ซึ่งการตรวจ ATK ยังสามารถยืนยันการติดเชื้อได้ แนะนำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มเสี่ยงให้ประเมินตนเองแล้วฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Bivalent โดยเร็ว หรือ Walk in มารับวัคซีนได้ที่ รพ.ศรีนครินทร์ 19-30 เม.ย.นี้

3. สถานการณ์ต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, worldmatter)

- ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 686,845,684 คน ผู้เสียชีวิตรวม 6,862,311 คน และรักษาหายรวม 659,368,880 คน

- ญี่ปุ่น ปรับลดสถานะของโรคโควิด 19 ให้อยู่ในระดับเดียวกับไขหวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลตั้งแต่ 8 พ.ค.เป็นต้นไป เป็นการปูทางให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกลับมาเป็นปกติได้อย่างเต็มรูปแบบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- WHO ระบุ รอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั่วโลกมีเคสใหม่และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง ยกเว้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงไทยด้วย) และเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก มีเคสเพิ่มถึง 666% เสียชีวิตเพิ่มถึง 305% โดยโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XBB.x ครองสัดส่วนระบาดสูงสุดทั่วโลก โดยเฉพาะ XBB.1.5 ขณะที่ XBB.1.16.x ยังมีสัดส่วนไม่มาก




กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. นโยบายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึง ผลศึกษา นโยบายกัญชาตามข้อเรียกร้องของคกก.สิทธิมนุษยชนว่า มีผลชัดเจนได้ทำตามกรอบแห่งนโยบายทุกอย่าง มีการป้องกันที่เพียงพอเหมาะสม ทำความเข้าใจประชาชนอย่างชัดเจน มีการควบคุมการใช้ โดยเฉพาะทางการแพทย์ สุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ส่วนกรณีผู้ติดยาเสพติด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบายกัญชา ไม่ได้มุ่งหวังความน่าเชื่อถือของกัญชา แต่เจาะจงที่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง เพราะกลัวได้รับคะแนนนิยมจากนโยบายดังกล่าว</p> <p>-นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โปสเตอร์ระบุว่า แจกกัญชาหาเสียงโดยการแจกเมล็ดพันธุ์กัญชา แปะยี่ห้อชื่อผู้สมัคร เขต ชื่อพรรค โลโก้พรรคเสร็จสรรพ ของเขต 3 พัทลุง เขต 4 ตรัง ของพรรคบ้านกัญชา สุดภูมิใจกับนโยบายกัญชาเสรี พร้อมตั้งคำถาม แจกเมล็ดพันธุ์กัญชา เท่ากับแจกของมีมูลค่าหรือไม่ ผิดทั้งแง่สังคม ขัดต่อความรู้สึก และผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้ง</p> <p>2. 6 พรรคใหญ่ ไม่สนับสนุนกัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>-สสส. และมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาพ (มสส.) จัดประชุมโฟกัสกรุป หัวข้อ “สื่อมวลชนพบพรรคการเมือง : ถามหานโยบาย สร้างเสริมสุขภาพคนไทย” เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 รร.แกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยเชิญตัวแทนจาก 6 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล และ พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งตัวแทนพรรคการเมืองทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้นโยบายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ส่วนกรณีนโยบายกัญชาเสรีทุกพรรคไม่เห็นด้วย แต่เห็นตรงกันที่จะสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>คดีฆาตกรรมด้วยสารไซยาไนด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มก.) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, มก., ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, topnews, changmainews, springnews, mcot, one31, ch3plus, ch7, sondhitalk, nation, kapook)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการใช้อย่างไรว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีการใช้ในทางการแพทย์ แต่ใช้ในทางอุตสาหกรรม หากไม่ได้ในร้านขายยาหรือจะนำเข้ามาได้ ต้องเป็นการลักลอบทำผิดกฎหมาย ซึ่งต้องไปป้องกัน ส่วนต้องปรับเพิ่มระดับวัตถุอันตรายหรือไม่ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสธ.ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนำเข้าส่งออกสารอันตราย แต่มีหน้าที่ดูแลการขึ้นทะเบียนหรือผู้นำเข้าสารพิษวัตถุอันตรายต้องขออนุญาต ถ้านำเข้าไซยาไนด์เข้ามา สธ.ไม่อนุญาต ยกเว้นเป็นหน่วยงานมีการนำเสนอชัดเจน</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึง หากเจอโคเคนไซยาไนด์ต้องรีบขอความช่วยเหลือ 1669 พบแพทย์ ใช้การปฐมพยาบาลพื้นฐานทางเดินหายใจและรีบส่งต่อ เพราะสารออกฤทธิ์เรื่องการหยุดหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต เมื่อถึง รพ.ไม่เข้าทางไหนก็จะล้างท้อง ให้สารละลายน้ำต่าง ๆ และแอนตี้โดสของมัน ซึ่งถ้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเข้าถึงการรักษารวดเร็ว โอกาสรอดชีวิตก็เพิ่มขึ้น</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุเคยเป็นผู้ป่วยในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ว่า ได้แจ้งไปทางสถาบันฯ ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวตามกระบวนการยุติธรรม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อมูล แต่การเป็นผู้ป่วยหรือไม่ใช่ประเด็นชี้ขาดอะไร เพราะตนก็เป็นผู้ป่วยของรพ.ศรีธัญญาเช่นกัน เนื่องจากต้องรับยาบางอย่าง เช่น นอนไม่หลับ ทั้งนี้ อาการนอนไม่หลับสามารถเข้ารับรักษาได้เพราะอาจเกิดจากความเครียด ฉะนั้นผู้ป่วยในสถาบันฯไม่จำเป็นต้องมีโรครุนแรงหรือโรคจิตเภท ก็สามารถมารักษาอาการได้</p> <p>-พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เผย กรณีนางสรารัตน์ หรือแอม รังสิวุฒาภรณ์ ผู้ต้องหาฆาตกรรมเหยื่อ 13 ราย ด้วยสารไซยาไนด์ อ้างว่าเป็นจิตเวช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานขอตรวจละเอียด ประวัติการรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ทั้งนี้ จนท.ตำรวจค้นบ้านเจอหลอดยาส่งให้ พฐ.เรียบร้อยแล้ว ส่วนภายในหลอดยามีสารไซยาไนด์ปะปนหรือไม่ ต้องรอผลการตรวจ รวมถึงกำลังเข้าค้นร้านโชห่วย จากแนวทางการสืบสวนพบว่าใช้เป็นสถานที่สำหรับรับ-ส่งยาไซยาไนด์</p> <p>-นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ตรวจสอบประวัติพบผู้ต้องหาเคยเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวชที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เมื่อ 5 ปีก่อน แต่ขาดการรักษาและกินยาอย่างต่อเนื่องมา 2 ปี ส่วนรายละเอียดการรักษายังไม่แน่ชัดต้องถามทางรพ. ทั้งนี้ รพ.ราชทัณฑ์จะส่งจิตแพทย์มาตรวจดูอาการเพื่อรักษาและจ่ายยาให้ตามขั้นตอน โดยนางสรารัตน์ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษให้ความร่วมมือดี</p> <p>-สภาเภสัชกรรม ออกจดหมายเปิดผนึกต่อกรณี สารพิษไซยาไนด์ ชี้แจงว่า โปแตสเซียมไซยาไนด์ รวมทั้งโซเดียมไซยาไนด์ไม่ใช่ว่าเป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายที่มีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรม เป็นผู้กำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 ปกตินำมาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมไม่ได้นำมาใช้ทางยา ตามที่มีประเด็นข่าวส่วนหนึ่งที่น่าจะทำให้เข้าใจว่ามีเภสัชกรเข้าไปพัวพันกับคดี ทั้งนี้ เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้เรื่องยาและสารเคมีเพื่อใช้รักษาและป้องกันโรคเท่านั้น ต้องปฏิบัติตามได้กรอบจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพกำกับดูแลโดยสภาเภสัชกรรมอย่างเคร่งครัด หากการสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมรายใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริง สภาเภสัชกรรมพร้อมจะพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ม.มหิดล เผยประเทศไทยมีโครงการยาต้านพิษ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสภ.ส.องค์การเภสัชกรรม สนง.คณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์พิษวิทยา โดยจัดให้มีการสำรองยาต้านพิษหลายชนิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยเฉพาะยาต้านพิษจากสารไซยาไนด์ไว้ในรพ.ระดับจังหวัดขึ้นไปทุกแห่งทั่วประเทศ หากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาต้านพิษ แพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ร้องขอได้ตลอดเวลา ใช้ได้ทุกสิทธิการรักษา สามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์พิษวิทยาผ่านสายด่วน 1367 หากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพิษวิทยายืนยันการวินิจฉัยจะมีระบบการประสานรพพยาบาลพร้อมยาต้านพิษ เพื่อนำส่งอย่าง เร่งด่วน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาอย่างรวดเร็ว อันจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูง</p> <p>-ศ.นพ.วินัย วนานุกุล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี อธิบายความร้ายแรงของพิษไซยาไนด์ เป็นสารที่มีอันตรายสูง และออกฤทธิ์เร็ว เมื่อผู้ป่วยได้รับสารนี้จะทำให้เกิดอาการช็อกและหมดสติภายในเวลานับเป็นนาที จากนั้นจะเกิดภาวะช็อค และเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทั้งนี้ อาจเพราะสารไซยาไนด์ถูกใช้ในอุตสาหกรรมและกิจการหลายอย่าง จึงทำให้ควบคุมสารนี้ค่อนข้างยาก</p>	
<p>เคลียร์ปมไลน์ผู้บริหารสธ.หลุดไม่กระทบงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus mgronline)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นครามา ไลน์กลุ่มผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หลุด ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการบริหารงาน และไม่คิดโกรธเคือง ตามสุภาหิตใจที่พ่อของตนได้สอน “โกรธร้อยครั้งไม่เท่าให้อภัยครั้งเดียว”</p>	
<p>สิงห์บุรี พัฒนาศักยภาพสถานบริการตามความต้องการประชาชนและบริบทพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย แนวทางยกระดับสถานบริการ เน้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และบริบทของพื้นที่ ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเพิ่มศักยภาพ ภายใต้หลักการ one province one hospital โดย จังหวัดสิงห์บุรี มีประชากรสูงอายุกว่า 25% มีการพัฒนาศักยภาพรองรับความต้องการของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งเรื่องตา ข้อเข่า และขยายศักยภาพการดูแลถึง รพ.สต. ช่วยผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาใกล้บ้าน ย้ำจัดบริการวัคซีนโควิด 19 เพิ่มภูมิคุ้มกัน ประชาชน</p>	
<p>ไม่พบยาแก้ไอปนเปื้อนจากอินเดียขึ้นทะเบียนในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- อย.ยืนยันยาแก้ไอ ไกเวเฟนิซิน ทีจี ที่ผลิตจากโรงงานในอินเดีย ที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าพบสารอันตรายปนเปื้อนนั้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และไม่พบข้อมูลการขายบนอินเทอร์เน็ตไทย รวมทั้งไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป/ วัตถุดิบจากบริษัทดังกล่าว</p>	
<p>กรมอนามัย เผยใช้ดื่มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, MCOT NEWS FM 100.5, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., ไทยรัฐ, workpointtoday, newtv, The Bangkok Insight, The Reporters, thestandard, pptvhd36, Chiang Mai News)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับการกินไข่ต้มกับน้ำปลา หรือกินข้าวคลุกกับน้ำราดผักบั้ง ว่า ไม่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ควรกินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลายชนิดในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับการเจริญเติบโต ย้ำ ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เด็กห่างไกลจากภาวะผอม เตี้ย น้ำหนักเกินและอ้วน โดยการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น รวมถึงเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ</p>	
<p>ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันธุ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก.)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันธุ์ ผ่านระบบ video conference จัดโดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาด้านสุขภาพช่องปาก และขับเคลื่อนกิจกรรมในปีการศึกษา 2566 ผ่านโครงการโรงเรียนผู้พิทักษ์พันธุ์รุ่น 3 ในโรงเรียนประถมศึกษาให้ครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่การศึกษา</p>	
<p>พบสมุนไพรลดความอ้วนผิดกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., The Reporters)</p> <p>- อย. เตือนผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ตรา มายา อาร์เอ็ม (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (MAYA RM BRAND)) เลข อย. 70-1-27160-5-0181 อวดอ้างสรรพคุณเป็นสมุนไพรลดน้ำหนัก ตรวจสอบพบการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต และสถานะผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิกโดยผู้ประกอบการดังกล่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ฝึกสอนการบรรจุและขนส่งตัวอย่างติดเชื้อ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ฝึกสอนการบรรจุและขนส่งตัวอย่างติดเชื้อ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การขนส่งตัวอย่างติดเชื้อของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ป้องกันเชื้อโรคแพร่สู่สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติของกฎอนามัยระหว่างประเทศ แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน รองรับโรคอุบัติใหม่ อุตุน้ำ ในอนาคต</p>	
<p>พัฒนาความร่วมมือ เอชไอวี/เอดส์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุเมธ องคัวรรณดี รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผอ.สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก เป็นประธานการประชุมพัฒนาความร่วมมือการดูแลรักษาด้านเอชไอวี/เอดส์ ในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ (ไทย-กัมพูชา) โดยมี H.E. Dr. Tia Phalla Vice-Chair of the National AIDS Authority of Cambodia พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศกัมพูชา เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติเข้ารับการรักษาเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส พัฒนาระบบบริการส่งต่อระหว่างประเทศ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดการเจ็บป่วย การเสียชีวิต มีสุขภาพที่ดี และลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี</p>	
<p>เหยื่อความรุนแรงจากคนรัก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยจากข่าวความรุนแรงในคู่รักและครอบครัวที่ปรากฏมากขึ้นในสื่อต่าง ๆ ขอให้สังคมร่วมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง ที่ส่วนใหญ่กว่า 90% ของเหยื่อเป็นเพศหญิง ย้ำเหยื่อความรุนแรงต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์ ไม่ร่วมปกปิดปัญหา และตั้งสติ หาทางเลือกที่ปลอดภัยจากการถูกทำร้าย ปกป้องตนเองไม่ให้ถูกกระทำซ้ำ ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อนหรือคนใกล้ชิด และมีวิธีจัดการอารมณ์และจิตใจจากความเศร้าหรือความโกรธ ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต เกิดบาดแผลทางใจของตนเองและครอบครัว หากปล่อยระยะเวลาให้นานาน ความรักในรูปแบบที่ผิด ๆ อาจทำลายสุขภาพใจในระยะยาว</p>	
<p>โซเชียลซีนชมนางฟ้าชุดขาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (FB)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน โพสต์ข้อความ ชื่นชม นางฟ้าชุดขาว โดยระบุว่า “นางฟ้าชุดขาว #เหลือไว้แต่คุณงามความดี” กล่าวชื่นชม น.ส.ทัศนีย์ อินทะจักร พยาบาลวิชาชีพ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ วัย 31 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส และมีภาวะสมองตาย ญาติได้บริจาคอวัยวะแก่สภากาชาดช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 6 ชีวิต</p>	
<p>ยืนยันความปลอดภัยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอินโดมี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, pptvhd36)</p> <p>- คณะกรรมการอาหารและยาของอินโดนีเซีย ออกแถลงการณ์ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้ออินโดมี (Indomie) รสสเปเชียลซิกเก้น ของบ.อินโดฟู้ด ซีบีพี ปลอดภัยสำหรับการบริโภคและการผลิตทุกขั้นตอนได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ทุกแบบไม่มีส่วนประกอบของเอทิลีนออกไซด์เกินมาตรฐาน</p>	